

สธ.ตั้งคกก.ศึกษาเจรจาTPP

นทบุรี • สธ.เปิดวอร์มศึกษาผลกระทบที่พืพื หน่วยงานด้านสาธารณสุข-ระบบสุขภาพไทย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากไทยเข้าร่วม

เมื่อวันอาทิตย์ มีความคืบหน้าการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และรัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวล่าสุด นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดสธ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านสาธารณสุขในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีพี (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ โดยนายแพทย์โสภณกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

นายแพทย์โสภณระบุว่า เนื่องจากเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วน แต่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน คณะกรรมการนโยบายด้านสาธารณสุข ได้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของทีพีพีต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นผลกระทบทุกด้าน เช่น การเข้าถึง ยา, ภูมิปัญญาไทย, การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อปกป้องระ

บบสาธารณสุขและระบบสุขภาพ อาทิ มาตรการควบคุมการบริโภค ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การคุ้มครองการลงทุนและนักลงทุน, นโยบายระบบประกันสุขภาพ, การยกเว้นของประเทศอื่นๆ วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ เช่น ประเด็นที่ได้ประโยชน์ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกอาเซียน และมาตรการรองรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยหากเข้าร่วมทีพีพี

“คณะอนุกรรมการได้ใช้สินค้าและบริการเป็นจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ 1.ภูมิปัญญาไทย, สมุนไพร, วัคซีน, ชีววัตถุและผลกระทบต่อทางทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยา 2.เครื่องมือแพทย์ 3.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 7.การค้าบริการสุขภาพ โดยวิเคราะห์ผลกระทบตามห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการนั้นๆ กำกับด้วยประเด็นจากข้อตกลงและประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกับนโยบาย, กฎเกณฑ์, กฎระเบียบที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เห็นภาพอย่างเป็นระบบ ก่อนจะนำเสนอรัฐบาลต่อไป” นายแพทย์โสภณกล่าว

สำหรับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เป็นความตกลงการค้าเสรีรอบพหุภาคีที่มีมาตรฐานสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและการลงทุน การปฏิรูป การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบาย

การแข่งขัน, การจัดซื้อโดยรัฐ, ทรัพย์สินทางปัญญา, มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, แคนาดา, ชิลี, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, เปรู, สหรัฐอเมริกา และเป็นประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ คือ บรูไน, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม มีกระแสเรียกร้องจากภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เช่น การขยายอายุสิทธิบัตรยาและการคุ้มครองข้อมูลยา จะส่งผลให้ยามีราคาแพงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ยาของประชาชน ค่าใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับบริการด้านสาธารณสุขจะสูงขึ้นอย่างมหาศาล และทำลายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศในที่สุด.